

CHUẨN BỊ CHO CHÁY RỪNG

Cháy rừng có thể hủy hoại nhà cửa gây thương tích hoặc tử vong cho người hoặc thú vật.



FEMA

FEMA P-2289/Tháng 5 năm 2018

Cháy rừng là ngọn lửa cháy không có kế hoạch trong một khu vực tự nhiên như rừng, đồng cỏ hoặc thảo nguyên.



Thường do con người hoặc sét đánh gây ra.



Có thể gây ra lũ lụt hoặc gây ra các vấn đề về giao thông, khí đốt, điện và thông tin liên lạc.



Bảo vệ tài sản của bạn. Thiết lập các khu vực phòng thủ để bảo vệ ngôi nhà của bạn.



Có thể xảy ra ở mọi lúc, mọi nơi. Rủi ro tăng lên khi mưa nhỏ và gió lớn.

NẾU BẠN ĐANG ĐƯỢC CẢNH BÁO CHÁY RỪNG ĐẾN CHỖ AN TOÀN NGAY LẬP TỨC

Rời khỏi nếu được yêu cầu làm như vậy.



Nghe thông tin và những cảnh báo khẩn cấp.

Nếu bị mắc kẹt, hãy gọi 9-1-1.



Sử dụng mặt nạ N95 để ngăn các hạt bụi ra khỏi không khí bạn hít thở.

CÁCH GIỮ AN TOÀN KHI CHÁY RỪNG ĐE DỌA



Đăng ký hệ thống cảnh báo của cộng đồng của bạn. Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp (EAS) và Đài Thời tiết của Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) cũng đưa ra những cảnh báo khẩn cấp.

Biết các kế hoạch sơ tán của cộng đồng của bạn và tìm một vài cách để rời khỏi khu vực. Lái xe theo tuyến đường sơ tán và tìm các địa điểm trú ẩn. Có kế hoạch cho vật nuôi và gia súc.

Thu thập các nguồn cung cấp khẩn cấp, bao gồm mặt nạ phòng độc N95 để lọc các hạt bụi trong không khí bạn hít thở. Hãy ghi nhớ nhu cầu cụ thể của mỗi người, bao gồm cả thuốc men. Đừng quên các nhu cầu của thú nuôi.

Giữ các tài liệu quan trọng trong két an toàn chống cháy. Tạo bản sao kỹ thuật số được bảo vệ bằng mật khẩu.

Sử dụng vật liệu chịu lửa để xây dựng, cải tạo hoặc sửa chữa.

Tìm nguồn nước ngoài trời có vòi có thể tiếp cận bất kỳ khu vực nào trong khu nhà của bạn.

Tạo vùng chịu lửa không có lá cây, mảnh vụn hoặc vật liệu dễ cháy cách nhà bạn ít nhất 30 feet (9,14 mét).

Xem lại phạm vi bảo hiểm để đảm bảo rằng nó đủ để thay thế tài sản của bạn.



Sơ tán. Rời khỏi ngay lập tức nếu bạn được yêu cầu làm như vậy.

Nếu bị mắc kẹt, hãy gọi 9-1-1 và cung cấp địa điểm của bạn, nhưng lưu ý rằng phản ứng khẩn cấp có thể bị trì hoãn hoặc không thể thực hiện được. Bật đèn để giúp mọi người tìm thấy bạn.

Nghe Đài Thời Tiết EAS, NOAA hoặc hệ thống cảnh báo địa phương để biết thông tin khẩn cấp hiện tại và hướng dẫn.

Sử dụng mặt nạ N95 để ngăn các hạt bụi ra khỏi không khí bạn hít thở.



Lắng nghe ý kiến của các cơ quan chức năng để tìm hiểu xem có an toàn để quay trở lại không và liệu nước có an toàn để uống hay không.

Tránh tro nóng, cây cháy, mảnh vụn cháy âm ỉ và than hồng sống. Mặt đất có thể chứa các túi nhiệt có thể đốt cháy bạn hoặc châm ngòi cho một đám cháy khác. Hãy xem xét sự nguy hiểm đối với vật nuôi và gia súc đi bộ trên mặt đất.

Sử dụng tin nhắn văn bản hoặc mạng xã hội để giao tiếp với gia đình và bạn bè. Hệ thống điện thoại thường bận sau một thảm họa. Chỉ thực hiện cuộc gọi trong những trường hợp khẩn cấp.

Ghi lại mọi thiệt hại về tài sản bằng hình ảnh. Xúc tiến kiểm kê và liên lạc với công ty bảo hiểm của bạn để được hỗ trợ.

Giữ một Vai trò Tích cực trong sự An toàn của Bạn

Truy cập [Ready.gov/vi/wildfires](https://www.ready.gov/vi/wildfires). Tải xuống ứng dụng **FEMA** để biết thêm thông tin chuẩn bị cho một trận cháy rừng.

